
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

ผูม้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชลธิชา เกียรติแดนไพร ประธานสภาฯ ชลธิชา เกียรติแดนไพร  
2 นายทูพอ โชคสิงขร รองประธานสภาฯ ทูพอ โชคสิงขร  
3 นายสุเทพ ชะโพ สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 2 สุเทพ ชะโพ  
4 นายค านึง เกิดก่อสกุล สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 4 ค านึง เกิดก่อสกุล  
5 นายสิทธา พงศ์ไพรวัน สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 5 สิทธา พงศ์ไพรวัน  
6 นางสาวพัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 6 พัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ  
7 นายพงษ์เดช ฉี่โย สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 8 พงษ์เดช ฉี่โย  
8 นายชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 7 ชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม  
9 นายชัยรี เชโตะ สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 10 ชัยรี เชโตะ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญธรรม ถวิลกิจไพศาล สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 3 บุญธรรม ถวิลกิจไพศาล ลากิจ 
2 นาสาวอตินุช รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 11 อตินุช รุ่งโรจน ์ ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายก อบต.ห้วยปูลิง ไชยา ประหยัดทรัพย์  
2 นายสุขสันต์ ปิยศักดิ์เมธากุล รองนายก อบต.ห้วยปูลิง สุขสันต์ ปิยศักดิ์เมธากุล  
3 นายทองมา พัฒนไพรงาม รองนายก อบต.ห้วยปูลิง ทองมา พัฒนไพรงาม  
4 นางสาวปุนยวรีย์ พะวงไพร หัวหน้าส านักปลัด ปุนยวรีย์ พะวงไพร  
5 นางชนาพร ทะวีวงค์ นักจัดการงานท่ัวไป ชนาพร ทะวีวงค์  
6 นายพงษ์สว่าง ศิวนันท์ชัย ผช.นักวิเคราะห์ฯ พงษ์สว่าง ศิวนันท์ชัย  
7 นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี กรองบริสุทธิ์  
8 นางสาวเต็มเดือน ทวิชากรสีทอง ผู้ช่วยพัสดุ เต็มเดือน ทวิชากรสีทอง  
9 นางสาววรพร จอกู ผู้ช่วยธุรการ วรพร จอกู  

 
 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ร่วมประชุม

เข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจนับองค์ประชุม สมาชิกสภาฯมาประชุมท้ังหมด 9 คน        
สมาชิกสภาหมู่ท่ี 3 ลาเนื่องจากกักตัวเส่ียงจากโรคโควิด 19 และ สมาชิกสภาหมู่ท่ี 11 
ขาดประชุม ครบองค์ประชุม ขอเชิญนายชลธิชา เกียรติแดนไพร ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ท าหน้าท่ีในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ    
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 ตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 เร่ือง ขอเชิญร่วมโครงการผลิตน้ ายาล้างจานสูตรมะนาวใช้ในครัวเรือนต าบล          
                             ห้วยปูลิง 

ได้รับแจ้งจากนักจัดการงานท่ัวไปขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน แจ้งประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการผลิตน้ ายาล้างจานสูตรมะนาวใช้ในครัวเรือนต าบล ห้วยปูลิง 
จ านวนหมู่บ้านละ 4 คน ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2565 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

ที่ประชุม - รับทราบ 

   1.2 เร่ือง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด     
ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อ

วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.  2565 ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯท่ีแจกให้กับ
ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนท่ีไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขขอได้แจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อจะได้แก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี และจะได้ขอมติท่ีประชุมเพื่อท ารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี         
พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.  2565 

   - รับรอง  8 เสียง 
   - ไม่รับรอง -  เสียง 
   - งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 
3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566  

                              (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติรับหลักการ)  
ประธานสภาฯ ตามท่ีได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 

5 สิงหาคม 2565  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ และท่ีประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมได้มีการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติเพี่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 แล้วนั้น 
จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติช้ีแจงด้วยครับ 

ประธานฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แปรญัตติ ห้วยปูลิง มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 และก าหนดให้เสนอ
ระหว่างวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้ด าเนินการรับค าเสนอแปรญัตติตามวันและเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่าไม่มี
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ท่านใดเสนอค าแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีมติยืนยันตามร่างเดิมอย่างเป็นเอกฉันท์ จึงน า
เรียนท่านประธานสภาฯเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินในวาระ ต่อไป  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้แถลงผลการแปรญัตติแล้วมีสมาชิกสภาท่านใด
สงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าท่ีประชุมฯมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านวาระท่ี 2 อย่างเป็นเอกฉันท์ 

 ต่อไปวาระท่ี 3 ขั้นลงมติมีระเบียบท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2)              
พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ
ท่านใดเสนอ ผมขอมติท่ีประชุม 

 

    มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญัติฯ 

เห็นชอบ 8 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง (ประธานสภาฯ)    

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิก        

เหลื่อมปี ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดหน่อยครับ 

หน.สป. กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากท่ีสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยปูลิง ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ยังมีโครงการท่ียังไม่ได้ลงนามท าสัญญา 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยปูลิง 
– บ้านห้วยหมูบน หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร งบประมาณ 280,000.-
บาทจะส้ินปีงบประมาณแล้ว เกรงว่าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณต่อสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2547 หมวดท่ี 5 ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

ประธานสภาฯ ตามท่ี หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจงการกันเงินเบิกเหล่ือมปี จ านวน 1 รายงาน เป็นเงิน
ท้ังส้ิน 280,000 บาท จึงขอมติสภาฯแห่งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ดังนั้นผมขอมติท่ีประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 8 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 4.2 โอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ในการจัดซ้ือ เคร่ืองแปลงไฟระบบโซล่า
เซลล์ (อินเวอร์เตอร์) และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด
ช้ีแจงรายละเอียดหน่อยครับ 

หน.สป. เนื่องจากระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ท่ีใช้จ่ายไฟในส านักงานส านักงานไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง เนื่องจากไม่ได้ต้ัง
รายการไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ จึงขออนุมัติจากสภาในการจัดซื้อเครื่องแปลง
ไฟระบบโซล่าเซลล์ (อินเวอร์เตอร์) และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด ซึ่ง เครื่อง
แปลงไฟระบบโซล่าเซลล์ (อินเวอร์เตอร์) เป็นครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

ข้อ 27 ... 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

  ดังนั้น จึงขออนุมัติด าเนินการโอนงบประมาณ โดยโอนลดจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา              
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เพื่อโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็น ค่าเครื่องไฟระบบโซ
ล่าเซลล์ (อินเวอร์เตอร์)  และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง  จ านวน 30,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา              
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เพื่อโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็น ค่าเครื่องแปลงไฟ
ระบบโซล่าเซลล์ (อินเวอร์เตอร์) และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 
- งบประมาณก่อนโอน 246,490 บาท  
- จ านวนเงินท่ีโอน 30,000 บาท  
- งบประมาณคงเหลือหลังโอน 216,490.00 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  
- งบประมาณก่อนโอน 00.00 บาท  
- จ านวนเงินท่ีโอน 30,000 บาท  
- งบประมาณคงเหลือหลังโอน 30,000 บาท 

ประธานสภา อบต.       ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ               
มติท่ีประชุม               มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   

- เห็นชอบ  8  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
- ไม่มาประชุม 2  เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อื่นๆ 
 5.1 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เรื่องขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ได้แจ้งให้หัวหน้าส านักปลัดประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ช้ีแจงข้อมูลให้สภาท้องถิ่น ทราบ ขอเชิญครับ 

หน.สป. ตามท่ีได้รับหนังสือจากอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หนังสือท่ี มส 0023.7/ว435 ลงวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่า
ไม้ต้ังอยู่ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ นั้น ได้ประสานทางกลุ่มงาน 

 กฎหมาย... 
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 กฎหมายท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ได้รับแจ้งว่าเป็นเพียงเรื่องแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ มิได้ขอสภา
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด หากมีหน่วยงานไหนเข้ามาท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
ในเขตพื้นท่ีต าบลห้วยปูลิง ให้สภาพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แค่นั้นคะ 

ประชุม - ทราบ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณ ทุกท่านท่ี
มาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา 12.30 น.   
  

         ลงช่ือ                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางสาวพัชราภรณ์  สุขโพธิญาณ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
    

 
     ลงช่ือ             ผู้ตรวจสอบ 

       (นายบุญธรรม  ถวิลกิจไพศาล)  
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม   

 
 

     ลงช่ือ                ผู้ตรวจสอบ 
           (นายชัยรัตน์  ม่านฟ้าสีคราม) 

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

      ลงช่ือ                ผู้ตรวจสอบ   
               (นายทูพอ โชคสิงขร) 

กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

   ลงช่ือ  
           (นายชลธิชา เกียรติแดนไพร) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 


